

TISCO Wealth ชี้ดอกเบี้ยนโยบายจ่อขึ้นปลายปี ห่วงเงินเฟ้อพุ่ง แนะลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี



2 พ.ค. 55 – TISCO Wealth ชี้ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3% ตามคาด ชี้ดอกเบี้ยมีโอกาสขยับขึ้นได้ในช่วงปลายปี หากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรง จากราคาน้ำมันและราคาสินค้าพุ่งไม่หยุด แนะนำยุทธศาสตร์การลงทุนเน้นระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อไม่ให้เสียโอกาสจากการลงทุนหากดอกเบี้ยปรับขึ้น

TISCO Wealth บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรของกลุ่มทีสโก้ โดย ดร.กำพล อติเรกสมบัติ เศรษฐกรอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (**Dr.Kampon Adireksombat, Senior Economist, TISCO Economic Strategy Unit**) เปิดเผยว่า การที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3 % นั้น ถือว่าเป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวไปจนถึงในช่วงสิ้นปีนี้

“อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ของปีนี้ มีความเสี่ยงที่ธปท. อาจทบทวนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อมีสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากภาวะอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาด” ดร.กำพล กล่าว

ด้านนายพิชา รัตนธรรม หัวหน้าสายงานธุรกิจธนบดี ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (**Mr. Picha Ratanatam, Head of Wealth Management, TISCO Bank Plc.**) กล่าวว่า จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะทรงตัวอยู่ที่ 3% ไปอีกระยะหนึ่ง ทำให้ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า คาดว่าการการแข่งขันอัตราดอกเบี้ยในตลาดน่าจะลดลง แต่ด้วยความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อในครึ่งปีหลังซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นนั้น กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมจึงควรเป็นการลงทุนในระยะสั้นที่มีอายุการลงทุนไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสจากการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วย

โดยล่าสุด ธนาคารทีสโก้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ อายุ 5 เดือน และ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.2% และ 3.4%ต่อปี ตามลำดับ สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกการออมให้กับลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและมีอายุที่ไม่ยาวจนเกินไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทีสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร 02 633 6000